



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับประจำวัน ที่ ๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อธิการ มศว สอนรัฐ วันครูไม่ยากได้แค่นยาหอม



ศ.วิรุณ ตั้งเจริญ

อธิการบดี มศว กระทบรัฐบาลช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครู อย่าให้แค่นยาหอม ต้องจริงจังและจริงใจ ย้ำสวัสดิการครูต้องดีขึ้นกว่านี้ เหน็บครูไม่ได้กินเกลือ..

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 ม.ค.ของทุกปี ถือเป็นวันครู เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง อยากเห็นทุกรัฐบาลมองเรื่องการศึกษาโดยไม่แบ่งแยกพรรคการเมือง แต่ควรมองเรื่องของครูเป็นเร่งด่วน ที่ควรช่วยกันให้ความช่วยเหลือและพัฒนา เพราะการจะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและเดินหน้าต่อไปได้ รัฐบาลและผู้คนในสังคมต้องเห็นการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้เรื่องเศรษฐกิจ หรือปากท้อง

อธิการบดี มศว กล่าวว่ อยากเห็นคนที่เข้ามาสู่การเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็น ผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการศึกษา มีหัวก้าวหน้าและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติด้วยระบบการศึกษา ต้องมีนโยบายด้านการศึกษาที่ผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติที่สามารถทำได้จริง นอกจากนี้การช่วยเหลือหรือให้สวัสดิการแก่ครูนั้น ต้องจริงจังและจริงใจ อย่ามัวแต่หว่านยาหอมให้แก่บรรดาครู การจะช่วยเหลือหรือให้

สวัสดิการแก่คุณนั้นต้องเต็มที่ เพราะคุณเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอาชีพหนึ่ง อีกทั้งคุณก็ต้องการชีวิตที่ดี สะดวกสบาย และคุณก็ไม่ได้กินแกลบ คุณเป็นปุณฺชนที่ต้องกินต้องใช้เหมือนบุคคลทั่วไปในสังคม การให้สวัสดิการแก่คุณต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อให้วิถีชีวิตของพวกเขามีความสุขและมีความหวัง

ในส่วนของคุณประจำการที่ทำงานในพื้นที่ต่างๆ ต้องได้รับการพัฒนา ตลอดถึงนิสิตนักศึกษาที่ต้องเข้าสู่เส้นทางอาชีพคุณ ควรมีจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งจะได้จิตวิญญาณความเป็นครูมาได้ สถาบันการศึกษาที่ดำเนินการผลิตครูต้องร่วมรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย ถึงตอนนี้คุณต้องพัฒนาตัวเองให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อยากเห็นครูไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความสามารถ และสามารถปรับตัวให้ทันสังคมได้ ทั้งนี้ ครูไทยต้องรู้จักปรับตัวให้ทันพฤติกรรมเด็ก ๆ และเยาวชนด้วย.